
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 - ไม่มา -  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ทวี กันภัย  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 จ.ส.ต.ประกอบ คุ้มดิษฐ์ เลขานุการนายก ประกอบ คุ้มดิษฐ์  
5 นายพิสันห์ อยู่สุวรรณ รองปลัด อบต.สายทอง พิสันห์ อยู่สุวรรณ  
6 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
7 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
8 น.ส.วราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
9 น.ส.พรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  

10 นายจรัญ นิ่มพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 จรัญ นิ่มพงษ์  
11 น.ส.อัญชิสา ชุ่มยิ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 อัญชิสา ชุ่มยิ้ม  
12 นายฉลอง โพธิ์สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ฉลอง โพธิ์สุวรรณ  
13 นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ประทีป แก้วมณี  
14 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
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ผู้มาประชุม จ านวน 14 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  2   คน 
 1. นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 
 2. นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  
เริ่มประชุม         เวลา 09.30 น. 

 นางสาวธัญทิพย์ ฯ   บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 14 ท่าน ถือว่าครบ          
 ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี  ต าแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

  นายสหเดช ฯ เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  นายสหเดช ฯ 1.  การตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)   
ประธานสภา ฯ  ประจ าปี 2561 ระดับภาค ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561           

เวลา 08.30 น. (การแต่งกายชุดเครื่องแบบกากีหรือชุดไทย) 
 2. การจัดงานแข่งขัน เรือพาย ประจ าปี  2561 ณ อุทยานสวรรค์ อ่างทอง                  

หนองเจ็ดเส้น เวลา 08.30 น. มีกิจกรรม 4 ประเภทดังนี้ 

1.1  การแข่งขันเรือยาว (10 ฝีพาย) 
1.2  การแข่งขันชกมวยทะเล 

1.3  การแข่งขันเรือพาย (หัวใบ้ – ท้ายบอด) 
 1.4 การแข่งขันเรือห่วงยาง 

(การแต่งกายเสื้อสีขาวลายธงชาติ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2       เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
นายสหเดช ฯ ตามท่ีได้ประชุมสภา อบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/25๖1 
ประธานสภา ฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นั้น ขอให้สมาชิกสภา ได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุมฯ ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านแล้ว หากมีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเลขานุการสภา
เพ่ือให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอลงมติที่ประชุมด้วย 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายสหเดช ฯ 3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญผู้บริหาร  
ประธานสภา ฯ ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
นายสมศักดิ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ด าเนินการก่อสร้าง  
นายก อบต. โดมคลุมหลังคาบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง เนื่องจากมี

งบประมาณจ ากัดในการก่อสร้างโดมคลุมหลังคาจึงไม่ได้มีการเทพ้ืน คสล. ด้วย ในการ
ก่อสร้างโดมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทองครั้งนี้ ได้ตรวจสอบ
รายรับแล้ว มีรายรับสถานการณ์คลังมีเงินพอที่จะด าเนินการเทลาน คสล. บริเวณท่ีท า
การก่อสร้างโดม คลุมหลังคา จึ งขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
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  ส านักปลัด 
 แผนงานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร 
 เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,253,360 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน 
  1,467,925 บาท เหลือเงิน 785,435 บาท 
 จึงขออนุมัติโอน (ลด) มาตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 กองช่าง (โอนเพ่ิม) 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบลงทุน 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 โครงการก่อสร้างลานคสล. (บริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง)           

หมู่ที่  4 ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1 ,044 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็นเงิน 494,000 บาท 

 เหตุผลและความจ าเป็น ในการขออนุมัติโอนงบประมาณฯ คือ เพ่ือใช้ลานคสล.ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง และเป็นสถานที่ไว้ให้
โรงเรียนผู้สูงอายุได้เรียนหนังสือ ท ากิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้น 

นายสหเดช ฯ ตามท่ีนายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง ชี้แจงรายละเอียดหลักการและ  
ประธานสภา ฯ เหตุผลในการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561             

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย จะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์      
นายสหเดช ฯ 3.2 ขออนุมัติรื้อสะพานไม้ (เก่า) หมู่ที่ 1 – 8 ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในที่  
ประธานสภา ฯ ประชุม 
นายสมศักดิ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ด้วยได้รับแจ้งจากชลประทานว่ามีงบประมาณในการด าเนินการ  
นายก อบต. ก่อสร้างประตูระบายน้ าหมู่ที่ 4 , 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปัจจุบันนี้ ขยะ 
 วัชพืช ต่างๆที่ประชาชนตัดแล้วน ามาทิ้งลงในคลอง จึงท าให้วัชพืชต่างๆ ลอยมาและ
 ติดตรงบริเวณสะพานไม้ จึงท าให้น้ าไม่ไหล และได้ขอความอนุเคราะห์ชลประทาน 
 เรื่อง เครื่องจักรกลในการรื้อถอนสะพานไม้ 
นายสหเดช ฯ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ได้ชี้แจงรายละเอียดในการอนุมัติรื้อ  
ประธานสภา ฯ ถอนสะพานไม้หมู่ที่ 1 – 8 มีสมาชิกสภาฯท่านใดสงสัยจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่           
 ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ 
นายสมศักดิ์ฯ 4.1 การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 1 – 8 ด้วยตอนนี้มีขโมยได้มาลักของ  
นายก อบต. ประชาชนหลายบ้านแล้ว เช่น หมู่ที่ 2 , 8 ลักทรัพย์สินของประชาชน                           
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 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้
 ครบทุกหมู่บ้าน  
 4.2 โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในวันที่ 21 กันยายน 2561 
 4.3 การยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างโดมคลุมหลังคา หมู่ที่ 3 เนื่องจากสถานที่
 ก่อสร้างเมื่อสร้างโดมแล้ว จะกีดขวางทางเข้า – ออกของประชาชน  
 4.4 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน (ดูวีดีโอ) จังหวัดอ่างทอง แจ้งว่า เพ่ือเป็นการบรรเทา
 ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีน้ าท่วมขังพ้ืนที่ และกักเก็บน้ าไว้ใช้ในสวน ในฤดูแล้ง 
 จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง ด าเนินการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดินให้กับ
 ประชาชนที่สนใจ 
นายวิโรจน์ฯ        ถามในที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง จะด าเนินการปลูกต้นทองอุไร 
ส.อบต.ม.3        บริเวณทางออกศาลาเขียวเมื่อใด     
นายมานะศิลป์ฯ        กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 5 เส้นศาลเจ้าแม่ถนนทรุดตัวลงมาก 
ส.อบต.ม.5 
นายวิโรจน์ ฯ        กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 3 เส้นออกศาลาเขียวตรงบริเวณ                
ส.อบต.ม.3        บ้านที่ทาสีเขียว 
นายประทีปฯ        ถามในที่ประชุมว่า การออกตรวจเวรกลางคืน ของก านันฯ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับ อบต.  
ก านันฯ         สามารถใช้รถอบต.ได้แล้ว มีหนังสือสั่งการมาแล้วออกตรวจเพ่ือความปลอดภัยของ
         ประชาชน ในเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน 
มติที่ประชุม        รับทราบ 
นายสหเดชฯ        ตามท่ีท่านก านัน สมาชิกสภาฯ ถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับผู้บริหารฯ จึงขอให้ 
ประธานสภาฯ        ผู้บริหารฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
นายสมศักดิ์ฯ ตอบในที่ประชุมว่า  
นายก อบต.        1. เรื่องธนาคารน้ าใต้ดินมีบ้านใดที่ต้องการท า 

1.1 บ้านนางเย็น หมู่ที่ 3 
1.2 บ้านนายวิรัตน์ ชูชีพ หมู่ที่ 5 
1.3 บ้านนางสุนิสา อภัยจิต หมู่ที่ 6 

2. เรื่องการปลูกต้นทองอุไร บริเวณทางออกเส้นศาลาเขียวนั้น การปลูกต้นทองอุไร
เมื่อต้นไม้โตจะเป็นการปิดบังการสัญจรหรือไม่ จะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอดูพ้ืนที่ก่อน
ว่าจะปลูกห่างกันกี่เมตร 
3. การซ่อมแซมถนนเส้นหมู่ที่ 3 , 5 พ้ืนที่เป็นของเทศบาลต าบลป่าโมก องค์การ
บริหารส่วนต าบลสายทองต้องขออนุญาตเทศบาลต าบลป่าโมกก่อนว่าอนุญาตหรือไม่
ก่อนที่จะด าเนินการ 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
นายสหเดชฯ        มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอขอบคุณสมาชิกฯทุกคน 
ประธานสภาฯ        ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผม ขอปิดการประชุม 
เลิกประชุม       เวลา 11.00 น. 
 
    (ลงชื่อ)       ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ          ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
             เลขานุการสภาฯ 
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       (ลงชื่อ)       สหเดช แก้วมะณี         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสหเดช แก้วมะณี) 
       ประธานสภา อบต.สายทอง 

       

    (ลงชื่อ)      มานะศิลป์ คงเจริญ     ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

  

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง      ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

 

    

 (ลงชื่อ)         ทวี กันภัย      ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 


